



# นิเทศสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 123 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

## สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุดใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศรับสมัครประธาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2553 ในวันเวลาเปิดทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด โดยมีคุณสมบัติตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

**คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ**

1. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 50 วรรคสาม และ 52 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าจะเงินต้น หรือดอกเบี้ยในระยะสองปีทางบัญชีสหกรณ์ นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิให้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
4. ไม่เป็นเจ้าของหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้

**คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ**

1. มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
3. ไม่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ หรือเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ

**เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัคร**

1. ใบสมัครตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสมัครได้ในระหว่างวันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2553 ในวันเวลาเปิดทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์**

**โพลล์ คนใต้หนุน แก้ว ธรน. เข้ายกเทิร์นโพลล์ มรภ.นศ. เผย ผลสำรวจโง้ได้ ไม่รู้เรื่อง ธรน. เพียบ  
มองไร้สาระ เป็นเรื่องนักรการเมือง ซึ่เป็นสาเหตุเกิดความขัดแย้ง  
หนุนแก้ว เพิ่มเรื่องแก้ความยากจน ความเป็นธรรมในสังคม กระจายอำนาจ  
พร้อมเข้าร่วมหากแก้งริง ด้าน นศ.ได้ เรียกร้อง ความสุขคืนสู่คนไทย**

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย เรื่อง “รัฐธรรมนูญไทย ในวิกฤติสังคมปัจจุบัน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา เยาวชน กว่า 100 คนร่วมเสวนา “วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย : การเมืองกับวิถีประชา” และ ร่วมเดินรณรงค์การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการเมืองและรัฐธรรมนูญไทย

โดย ดร. สมปอง รักษาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เปิดเผยผลสำรวจ เข้ายกเทิร์นโพลล์ (SOUTHERN POLL) เรื่อง “กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นภาคใต้กับการรับรู้รัฐธรรมนูญไทย” โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างตัวแทนเยาวชนภาคใต้ จำนวน 504 คน ตั้งแต่วันที่ 3 -7 ธ.ค. 2553

พบว่ากลุ่มวัยรุ่นภาคใต้ ได้ทราบว่ามีรัฐธรรมนูญไทยได้ประกาศใช้มาแล้วจำนวน 18 ฉบับร้อยละ 68.8 และกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ทราบ ร้อยละ 31.2 และ ไม่เคยอ่านเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญร้อยละ 65.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มวัยรุ่นเคยอ่านมีเพียงร้อยละ 34.9 และกลุ่มวัยรุ่นภาคใต้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้จนถึงปัจจุบันว่า เป็นเรื่องไกลตัว ร้อยละ 50.4 เป็นเรื่องใกล้ตัว ร้อยละ 31.3 เป็นเรื่องของนักรการเมือง ร้อยละ 10.3 และเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ร้อยละ 7.9 เยาวชนมีความคิดเห็นว่ กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ร้อยละ 75.4 ส่วนกลุ่มวัยรุ่นภาคใต้ที่คิดว่าไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งเพียง ร้อยละ 24.6

กลุ่มวัยรุ่นภาคใต้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอภิปรายของรัฐบาลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ร้อยละ 33.1 และเป็นเรื่องของนักรการเมือง ร้อยละ 23.8 คิดว่าประเทศชาติได้ประ โยชน์ร้อยละ 23.6 คิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 13.1 และ รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 6.3

กลุ่มวัยรุ่นภาคใต้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นส่วนใหญ่มิ่มีความคิดเห็นว่ ควรแก้ไขร้อยละ 70.4 และไม่ควรแก้ไข ร้อยละ 29.6

กลุ่มวัยรุ่นภาคใต้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ ควรแก้ไขปัญหาคความยากจน ร้อยละ 34.1 แก้ไขเรื่องการกระจายอำนาจให้ชุมชนร้อยละ 23.6 แก้ไขเรื่องความเป็นธรรมในสังคม ร้อยละ 20.2 และประเด็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 10.9 การพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 5.6 และเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 5.4

นอกจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นภาคใต้ได้สะท้อนว่ ถ้าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญร้อยละ 86.3 ส่วนไม่เข้าร่วมกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเพียง ร้อยละ 13.7



**โพล์ คนได้ทุน แก่ รธน. (ต่อจากหน้า 2)**

ดร.สมปอง ยังกล่าวถึงข้อเสนอที่ได้จากการสำรวจ 1. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญไทยแก่เยาวชนอย่างจริงจัง เช่น กำหนดให้เป็นรายวิชาการเรียนการสอนของทุกระดับ 2. กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข โดยกระบวนการทำประชามติโดยตรง 3. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน และแก้ไขความไม่ธรรมในสังคม ตลอดจนการกระจายอำนาจแก่ชุมชนท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ในขณะที่เดียวกันตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ นำโดยนายสุกฤษฎีจิรานรเศรษฐ ได้อ่านแถลงการณ์ "เรียกร้องความปกติสุขคืนสังคมไทย" 6 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความสงบสุข กลับเข้าสู่สังคมไทยโดยเร็วที่สุด 2. รัฐบาล ต้องเร่งสร้างนโยบายเพื่อความสมานฉันท์ และ สามัคคี ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยเอาประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง 3. เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาสังคมประเทศ 4. สถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทมากขึ้นในการทำหน้าที่ให้การศึกษา มีเหตุผล ทิศวิเคราะห์ ร่วมแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติ 5. นโยบายรัฐต้องมุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และ 6. สร้างเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการแข่งขัน จุนเจือ ช่วยเหลือสังคม กระจายรายได้เพื่อสร้างเสถียรภาพความเข้มแข็งให้กับสังคม

**มหาวิทยาลัยฯ ติดตั้งสื่อสตรีท  
ประจำห้องเรียน**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

- 1. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
- 2. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน 90 เครื่อง
- 3. คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง

ขณะนี้งานพัสดุ (กองกลาง) กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา เมื่อได้อุปกรณ์มาแล้วจะดำเนินการติดตั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร (คาดว่าจะติดตั้งได้ภายในเดือนมกราคม 2554)

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบชั้นหนึ่งก่อน

**งานสื่อสารสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ**

งานสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร. บำรุง ศรีนวลปาน หัวหน้าส่วนสื่อสารสัมพันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย



บรรณาธิการมหาชัยสาร	ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	นางศิริวรรณ จุฑาทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิธีกรอักษร อัดสำเนา	นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล

สภกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่แทนกรรมการบางท่านที่ได้หมดวาระ (รายละเอียดการรับสมัครตามข่าวหน้า 1 วันนี้) ส่วนคณะกรรมการท่านใดบ้างที่ยังคงอยู่ในวาระและท่านใดบ้างที่หมดวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

อยู่ตามวาระการเป็นกรรมการในปี 2554 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ อาจารย์วิเชียร ทองสิน ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ อาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร ผศ.สุรพล เรืองรอง ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด คุณณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์ และคุณสมญา แจ่งวัฒนพงศ์

ออกตามวาระที่ 1 ปีที่ 2 (2 ปี) แต่มีสิทธิ์เป็นกรรมการได้อีก 1 วาระ (2 ปี) มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา ผศ.สุชาติ ภาระกรณ์ และคุณมณฑารัตน์ ชูพินิจ

ส่วนท่านที่หมดวาระไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมการดำเนินงานปี 2554 (อยู่ในตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระ 4 ปี) มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ผศ.อนุสรณ์ จิตมันัส อาจารย์วรดี เลิศไกร และคุณวินัย จินดาวัดน์

ยังคงอยู่ที่ข่าวสารของสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ แจ้งขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน เมื่อได้รับหนังสือยืนยันยอดหุ้น นี้ เงินฝากแล้ว กรุณาส่งกลับมายังสภกรณ์ฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง (ปันผลจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเอกสารฉบับนี้)

ข่าวนี้เป็นเรื่องของสภกรณ์ฯ เช่นกัน แต่เป็นสภกรณ์ออมทรัพย์ครุนครศรีธรรมราช จำกัด แจ้งมาว่า จะเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม นี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวันเวลาดังกล่าว โดยสภกรณ์ฯ จะจ่ายค่าพาหนะให้ตามระเบียบ

ข่าวดี...ข่าวด่วน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ป.เอก และ ป.โท เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554 โดยทุนอุดหนุนการวิจัยระดับ ป.เอก ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน (ประมาณ) 20 ทุน ส่วนทุนอุดหนุนการวิจัยระดับ ป.โท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน (ประมาณ) 120 ทุน สนใจขอแบบฟอร์มได้ที่คณะทุกคณะ หรือที่ ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำคม "ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอย อัจฉาได้แต่อย่าริษยา พักได้แต่อย่าหยุด" สวัสดีค่ะ